

โรงแรมซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น สุขุมวิท

ชอย 2 จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีแห่งความสำเร็จ



โรงแรมซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น สุขุมวิท ชอย 2 นำโดย สุภสร ชูโชติสกุลวงศ์ (กลาง) รอดนีย์ ชิมป์สัน (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท และ นาวิณ แก้วทิพย์ เนตร์ (ขวา) ผู้จัดการโรงแรม พร้อมทั้งทีมงาน จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 1 ปี ภายหลังจากการเปิดให้บริการโรงแรม ไปเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของโรงแรมที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อีกทั้งฉลองความสำเร็จของการเปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ซัวร์สเตย์โฮเทลกรุ๊ปแห่งแรกในเอเชีย ภายใต้การบริหารของเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ภายใต้งานประกอบด้วยงานสังสรรค์ในบรรยากาศเป็นกันเองที่ บาร์และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ท่ามกลางวิวที่สวยงามของกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน รวมถึงมอบของรางวัลต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

โรงแรมซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น สุขุมวิท 2 ให้บริการห้องพัก 85 ห้อง ทุกห้องได้รับการออกแบบทันสมัย สะดวกสบายด้วยมาตรฐานของซัวร์สเตย์พลัส ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้และบาร์ที่ชั้นบนสุดของโรงแรม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ คาเฟ่ และบิสซิเนสคอร์เนอร์ ที่ให้บริการกับนักเดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านธุรกิจต่างๆ

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว ว่า “โรงแรมซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น สุขุมวิท ชอย 2 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นโรงแรมขนาดกลางรูปแบบใหม่ที่มุ่งมั่นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน คุ่มราคา เหนือความคาดหวังของนักเดินทางและนักท่องเที่ยว การจัดงาน ในครั้งนี้ ถือเป็นการขอบคุณพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนให้โรงแรมของเราประสบความสำเร็จ”

ซัวร์สเตย์โฮเทลกรุ๊ป เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการโรงแรม ระดับราคาประหยัดและขนาดกลางทั่วโลก เบสท์เวสเทิร์นมีแผนเตรียมเปิดให้บริการโรงแรมภายใต้ซัวร์สเตย์โฮเทลกรุ๊ปอีก 2 แห่งในเอเชีย ได้แก่ ซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น ชินโอซาก้า และ ซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น เวียงจันทน์

###